



ชุดที่ 53 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

www.ntbcoop.com

# สหกรณ์นครนันท

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

## สหกรณ์ฯ...กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555

### ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครกรรมการฯ

หน้า 11

### สารบัญ

บทบรรณาธิการ	1
ประธานแถลง	2
เสียงจาก민กู๋	3
คุยกับผู้จัดการ	4
ถามมา ตอบไป	4
รายงานจากห้องประชุม	5
บุบนำบุญและชมรมผู้สูงอายุฯ	6
สหกรณ์ฯ ปรีกฤษฎ์	7
ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอบได้	8
ข่าวจากสมาคมพัฒนากิจฯ	9
ข่าวประชาสัมพันธ์	10
รายชื่อผู้สมัครกรรมการฯ	11
กิจกรรมสหกรณ์ฯ	12



### บทบรรณาธิการ

คนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

#### สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน

เปิดตัวไปแล้วครับสำหรับโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง 4-5% เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งขณะนี้จะเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะหมดเขตรับฝากเงินในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 อย่าพลาดโอกาสดีๆ อย่างนี้นะครับ นับเป็นการลงทุนที่มั่นคง มีผลตอบแทนสูง นับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับสมาชิกในขณะนี้

อีกเรื่องหนึ่ง คือสหกรณ์ฯกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการในชุดที่ 54 ในตำแหน่งที่ว่าง 7 ตำแหน่ง (**เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง**) ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00-12.00 น. โดยกำหนดวันรับสมัครกรรมการฯ ในวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งในปีนี้เป็นารเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งใหม่จากการเลือกตั้งเป็นทีม เป็นการเลือกตั้งแบบคนเดียวเบอร์เดียว สมาชิกจะเลือกใครก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่ว่างในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หลายรายแสดง ความจำนง ที่จะป็นกรรมการดำเนินงานฯในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วจึงอยากฝากให้สมาชิก จงพิจารณาให้รอบคอบในการตัดสินใจเลือกตัวบุคคลที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านครับ

ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งก่อนและการหาเสียงหน้าคูหาเลือกตั้งในส่วนตัว ผมเห็นว่าไม่ค่อยมีความเรียบร้อยเหมาะสมเท่าที่ควร (**การเลือกตั้งของครูควรเป็น ตัวอย่างที่ดีได้**) ซึ่งในปีนี้เป็นสหกรณ์ฯจะพยายามหาทางดำเนินการให้เรียบร้อยขึ้น โดยจะเชิญผู้สมัครทุกคนมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการหาเสียงก่อนครับ

สำหรับเรื่องที่น่าสนใจกันมากคือ เรื่องการปันผลและเฉลี่ยคืนในปีนี้จะได้อะไร มากน้อยแค่ไหน ขอให้อ่านในคอลัมน์ "ประธานแถลง" จะทราบความชัดเจน ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเราจะได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนก่อนปีใหม่นะครับ สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจขอให้ติดตามอ่านในเล่มครับ

สวัสดีครับ



## ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

**สวัสดิ์ศึบ** ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯพบกันเหมือนเช่นเคยในคอลัมน์ประธานแถลง ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่รายงานการทำงานตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯให้สมาชิกได้รับทราบ สำหรับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2556 และผมมีสิ่งที่จะเรียนให้สมาชิกทราบหลายเรื่องด้วยกัน

เริ่มต้นที่สมาชิกทุกคนคงอยากทราบว่าสหกรณ์ฯจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อไร? จะจ่ายเงินปันผลเท่าไร? เงินเฉลี่ยคืนเท่าไร? เรื่องนี้เรียนกับสมาชิกว่า **สหกรณ์ฯได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555** สถานที่ใช้โรงเรียนชลประทานวิทยาและโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง สำหรับการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกกำหนดเป็นตอนบ่ายของวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อำเภopakเกร็ด ส่วนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเรียนกับสมาชิกว่าขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (เกิดจากความเสียหายของการทำธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล) ซึ่งทางสหกรณ์ฯขอตั้งไว้ 10 ปี ถ้ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นชอบตามที่สหกรณ์ฯขอไป สหกรณ์ฯก็จ่ายปันผลได้ประมาณ 3.5% และเฉลี่ยคืนอีกส่วนหนึ่ง แต่ถ้ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่เห็นชอบหรือเปลี่ยนแปลงการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย **ถามว่ามีทำไมปันผลและเฉลี่ยคืนถึงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ผมเรียนกับสมาชิกว่าปีนี้เรามีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาทเศษ ซึ่งก็สูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ต้องจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะกำไรส่วนหนึ่งถูกตัดออกไปตั้งเป็นค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเกิดจากการลงทุนในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล ถามว่าทำไมต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ** ตอบว่าเมื่อเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกรณีที่ดินที่อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ที่นำมาค้ำประกันหนี้ ไม่ได้มีมูลค่าตามจำนวนหนี้

(ที่ดินมีมูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท สหกรณ์ฯเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาล 496 ล้านบาท) ทำให้สหกรณ์ฯต้องถูกสั่งให้ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ เรียนกับสมาชิกว่าถ้าเราไม่มีความเสียหายจากการทำธุรกิจในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็ไม่ต้องถูกสั่งให้ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำไรสุทธิ 143 ล้านบาทเศษ ก็สามารถปันผลและเฉลี่ยคืนได้มากกว่านี้ ส่วนใครที่มีส่วนทำให้สหกรณ์ฯของเราต้องเสียหาย ท่านสมาชิกคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ

ในเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เพิ่มเติมอีก 7 คน ในช่วงเช้าของการประชุมใหญ่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 นั้น แยกเป็นกรรมการจากเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 4 คน จากเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 3 คน และการเลือกตั้งในปีนี้ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบเบอร์เดียวคนเดียว รายละเอียดเพิ่มเติมได้แจ้งให้สมาชิกทราบในประกาศของสหกรณ์ฯต่อไป

เรื่องต่อมาคือ การเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ผู้จัดการสหกรณ์ฯถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้สหกรณ์ฯดำเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด หลังจากที่ว่างเว้นจากการมีผู้จัดการมา 3 เดือน **บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ฯคนใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2555 และคัดเลือกโดยการสอบในวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ** สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด รายละเอียดได้แจ้งลงใน เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก โดยสหกรณ์ฯได้นำระบบ Bill Payment มาให้บริการกับสมาชิกในกรณีที่ชำระเงินให้กับสหกรณ์ฯผ่านทางธนาคาร สมาชิกสามารถนำแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯกำหนดไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยไม่ต้องมาชำระที่สหกรณ์ฯและไม่ต้องส่งแฟกซ์หรือโทรบอกเจ้าหน้าที่ รายละเอียดและข้อมูลที่สมาชิกชำระเงินทางสหกรณ์ฯจะทราบโดยผ่านระบบของธนาคาร และอีกรูปแบบหนึ่งก็คือต่อไปนี้

(ต่อหน้า 3)

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก และสมาชิกไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาที่สหกรณ์ฯ ทั้งนี้ระบบ Bill Payment ได้เริ่มดำเนินการให้บริการกับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา

เรื่องโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ซึ่งสหกรณ์ฯ เปิดโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้นำเงินจากการเกษียณอายุราชการหรือเออร์ลีไทร์หรือเงินอื่นๆ มาฝากกับสหกรณ์ฯ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงคือ 4-5% และดอกเบี้ยที่สมาชิกได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2555 ฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท **เรียนกับสมาชิกว่าโครงการดังกล่าวเป็นทางเลือกในการลงทุนของสมาชิกอีกทางหนึ่งและเป็นทางเลือกที่มีความมั่นคงและมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง** วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ผมเขียนบทความนี้

สหกรณ์ฯ ได้รับเงินฝากจากสมาชิกเป็นเงิน 33 ล้านบาทเศษ ท่านสมาชิกครับ ทางสหกรณ์ฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะได้เงินฝากเป็นจำนวนเท่าใด แต่สหกรณ์ฯ ต้องการบรรณงค์และปลูกฝังค่านิยมให้สมาชิกเห็นประโยชน์และให้ความสำคัญของการออมเพิ่มมากขึ้น สำหรับเงินที่ได้จากการที่สมาชิกมาฝากเงิน สหกรณ์ฯ จะนำไปบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ฯ และสมาชิก

ทั้งหมดนี้คืองานที่คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ฯ และสมาชิก สำหรับในปีงบประมาณต่อไปคือในปี 2556 ผมและคณะกรรมการดำเนินการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน ตลอดจนคิดริเริ่มในสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก **ทั้งนี้จะยึดมั่นอยู่ในคำขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด ที่ว่า "มั่นคง โปร่งใส ทันท่วงที ให้บริการ"**

สวัสดิ์ศรีครับ

นี่เป็นฉบับที่ 3 ที่เราได้พบกับจากราวที่แล้วเราได้พูดถึงการกู้เงินในรูปแบบขององค์กรที่มีคนหลายคนมาเกี่ยวข้องมันจะดูยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก ยิ่งผู้กู้มาใช้โดยไม่ถูกต้องผิดกฎผิดระเบียบผิดข้อบังคับย่อมเกิดความเสียหายอย่างมากดังเช่นคณะกรรมการชุดที่ 52 ได้นำเงินของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งๆ ที่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 มีหนังสือที่ กบ 1115/073 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตือนและห้ามเล่นแชร์ล็อตเตอรี่ แต่ปรากฏว่าวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยคณะกรรมการชุดที่ 52 ได้ทำสัญญาซื้อขายล็อตเตอรี่กับบริษัทเทวาสิทธิ จำนวน 5,000 เล่ม (1 เล่ม มี 100 ฉบับ) และมีจ่ายเงินล่วงหน้า 220,800,000 บาท ลงนามโดยกรรมการชุดที่ 52 และผู้จัดการฯ เมื่อ 27 พฤษภาคม 2554 คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้หักท้วงและขอให้ยกเลิก แต่หาทำตามไม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ได้ทำสัญญาซื้อขายล็อตเตอรี่อีกเป็นครั้งที่ 2 โดยเพิ่มจาก 5,000 เล่ม เป็น 10,000 เล่ม ได้ชำระเงินล่วงหน้า เป็นเงินจำนวน 441,600,000 บาท ลงนามโดยประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และรองประธานคนที่ 1 ในคณะกรรมการชุดที่ 52 โดยบริษัทเทวาสิทธิอ้างหลักประกันเป็นเช็คเงินสด

ยัง...ยังไม่หยุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ยังทำสัญญาครั้งที่ 3 อีก ลงนามโดย 2 คนเดิมเจ้าเก่าโดยให้บริษัทเทวาสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายล็อตเตอรี่แทนสหกรณ์ฯ วันที่ 28 กันยายน 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด บอกลยกเลิกสัญญาให้บริษัทเทวาสิทธิคืนเงินรวมทั้งสิ้น 514,500,000 บาท



# เสียงจากเงินกู้

เสมอ ทองดอนอ่อน 081-770-6053

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 นายศรีสุข รุ่งวิสัย ยอมเป็นผู้รับสภาพหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า โดยไม่ลงวันที่ จำนวน 3 ฉบับ มูลค่า 520,000,000 เศษ แต่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นำเช็คไปขึ้นกับธนาคารปรากฏว่าเช็คค้าง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ได้ฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งกับบริษัทเทวาสิทธิและนายศรีสุข รุ่งวิสัย เรียกร้องค่าเสียหาย ศาลนัดไต่สวนพยานวันที่ 2-4 เมษายน 2556 จะตั้งใจฟ้องหรือไม่ตั้งใจฟ้องขอให้สมาชิกติดตามในฉบับหน้า ตอนนี้อยู่พูดเรื่องดีๆ ที่มีประโยชน์กับสมาชิกบ้าง จากเรื่องของสมาชิกที่เข้าโครงการรวมหนี้ขอผู้ริไฟแนนซ์จากวงเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ที่สมาชิกส่งไปแล้วเท่าไรก็ขอผู้เท่านั้น จากการประชุมประจำเดือนตุลาคม คณะกรรมการได้มีมติให้กู้ได้โดยที่สมาชิกส่งชำระหนี้มาแล้ว 6 งวดก็หวังว่าสมาชิกทุกท่านที่เข้าโครงการนี้คงจะผ่อนคลายนิดมากนะครับ

**ฉบับหน้าพบกันใหม่เราจะมาตามเส้นทางล็อตเตอรี่กันต่อ นะครับ**

สวัสดิ์ศรีครบสมาชิกทุกท่าน ผมมีข่าวจะทำการประชุมสัมพันธให้ทราบว่าในเดือนแห่งการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน-วันที่ 30 ธันวาคม 2555 สมาชิกยังสามารถนำเงินออมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่นมาฝากกับสหกรณ์ของเราได้ครับ สมาชิกให้ความสนใจกันมาก ซึ่งยอดเงินฝากตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2555 มีสมาชิกมาฝากเงินจำนวน 54,996,169.45 บาท นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สหกรณ์เราได้รับความไว้น้ำใจเชื่อใจจากสมาชิกและยังศรัทธาในองค์กรของพวกเขา

อีกข่าวหนึ่ง คือ คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 โดยผู้แทนสมาชิก ณ หอประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 14.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไปนั้น **สมาชิกที่สังกัดเขต 1 อำเภอเมืองและอำเภอบางกรวย จะทำการเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.**



## คุยกับผู้จัดการ

มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837

รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด

**สมาชิกที่สังกัดเขต 2 เฉพาะอำเภอปากเกร็ด จะทำการเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ส่วนสมาชิกที่สังกัดเขต 2 อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย จะทำการเลือกตั้งที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน**

เฉพาะข้าราชการบำนาญขอให้ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา โดยไม่มีข้าราชการบำนาญท่านใดรับเงินบำนาญในเขตการศึกษา 1 หรือเขตการศึกษา 2 ให้ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเขตที่ท่านขอรับเงินบำนาญในเขตนั้น ทางสหกรณ์ฯจะทำหนังสือแจ้งหน่วยเลือกตั้งสำหรับข้าราชการบำนาญ โดยขอให้ท่านนำเอกสารฉบับนั้นไปในวันเลือกตั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน

สวัสดิ์ศรีครบ



## ถามมา ตอบไป

ไพฑูริย์ ปิ่นมังกร 081-3359803

**สวัสดิ์ศรีครบ** ในเดือนนี้มีสมาชิกสอบถามการค้ำประกันและสหกรณ์ฯ ได้ฟ้องผู้กู้และผู้ค้ำประกัน มาหลายคำถาม กระผมขอตอบคำถามให้สมาชิกทราบ

1. **ถาม** กรณีที่สหกรณ์ฯ ฟ้องผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันยังชำระหนี้ปกติ จะเสียสิทธิอย่างใดบ้าง มีผลกระทบอย่างไร

**ตอบ** ผู้ค้ำประกันที่ยังชำระหนี้ปกติยังคงใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกได้ปกติมีผลกระทบคือเป็นลูกหนี้ร่วม

ในเรื่องที่สหกรณ์ฯ ได้ฟ้องไว้ หากผู้กู้ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา สหกรณ์ฯจะเรียกเก็บหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจากผู้ค้ำประกันต่อไป

2. **ถาม** การถูกสหกรณ์ฯฟ้อง สหกรณ์ฯจะหยุดดอกเบี้ยให้หรือไม่

**ตอบ** สหกรณ์ฯไม่หยุดดอกเบี้ย และจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินที่ค้างชำระ จนกว่าในว่าจะชำระหนี้เสร็จ

3. **ถาม** ผู้ค้ำประกันจะถอนชื่อออกจากการค้ำประกันได้หรือไม่

**ตอบ** ถอนชื่อการค้ำประกันไม่ได้ จนกว่าหนี้ที่ผูกพันจะชำระเสร็จ



## รายงาน

### ปากห้องประชุม

วันชัย ศรีเพ็ง 089-914-7567

สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกทุกท่าน กระผมขอสรุปรายงานจาก ห้องประชุมประจำเดือนตุลาคม 2555 ดังนี้

● สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2555 จำนวน 59 ราย แยกรายละเอียดดังนี้

1. สมาชิกโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 20 ราย
2. สมาชิกโรงเรียนเอกชน จำนวน 26 ราย
3. สมาชิกสมทบ จำนวน 1 ราย
4. พนักงานราชการอัตราจ้าง จำนวน 12 ราย

● ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ จำนวน 11,540 ราย

● ปัจจุบันมีสมาชิกสมทบ จำนวน 1,418 ราย

สมาชิกขอรับเงินสวัสดิการประสพอุบัติเหตุ จำนวน 11 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ รายละ 3,000 บาท คือ

\* เงินให้แก่สมาชิกประจำเดือน ตุลาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประจำเดือน ตุลาคม จำนวน 110 ราย  
เป็นเงิน 2,956,000.- บาท
2. เงินให้กู้สามัญ จำนวน 240 ราย  
เป็นเงิน 57,305,260.- บาท
3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเกษตรกรรม จำนวน 37 ราย  
เป็นเงิน 39,203,102.- บาท
4. เงินให้กู้สวัสดิการ จำนวน 97 ราย  
เป็นเงิน 20,922,171.75.- บาท
5. เงินให้กู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง จำนวน 1 ราย  
เป็นเงิน 350,223.50.- บาท

สวัสดิ์ศรีรับ

ที่	ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	โรงเรียน	หน่วย	ประสพอุบัติเหตุ	ประสพอุบัติเหตุ
1	16050	นายศรัชัย พรหมแย้ม	ร.ร.บางคูวัด	อ.บางบัวทอง	ตกนังร้าน,กระตุกกรามหัก	8 ก.ย.55
2	12462	นางสุกัญญา เพิ่มความเจริญ	นครนนท์วิทยา 2	อ.เมือง ฯ	โหนกแก้มซ้ายแตก	2 ส.ค.55
3	6783	นางมาลีวัลย์ นิโครธานนท์	ร.ร.อัมมสิริศึกษา	..	สิ้น,นิ้วเท้าซ้ายหัก	12 ก.ย.55
4	16483	นายมานพ แสงงาม	ร.ร.วัดศรีเขตนันทาราม	อ.ปากเกร็ด	รถจักรยานยนต์ล้ม,กระตุก	25 มิ.ย.55
5	18739	นางเขมณยานิษฐ์ ปะกะเสนะ	ร.ร.ประชารัฐบำรุง	อ.บางบัวทอง	เข้าซ้ายหัก	
6	7427	น.ส.ศุภวรรณ สุรพิพิธ	บ้านาญ เขต 1	อ.เมือง ฯ	รถจักรยานยนต์ล้ม,เอ็นข้อ	28 ส.ค.55
7	13124	นางสุนทรีย์ พุกษา	..	..	เท้าซ้ายฉีก,อักเสบ	5 ก.ย.55
8	3490	นางชนพรพรณ ชาวกลม	..	..	สุนัขและแมวกัด ขณะให้อาหาร	24 ก.ค.55
9	16524	นางถนอมศรี แห่งกลาง	ร.ร.อัมพรไพศาล	ร.ร.ปากเกร็ด	ลึงกัด, เป็นแผลติดเชื้อ	29 มิ.ย.55
10	9354	น.ส.ปราณี ยามเย็น	ร.ร.เทศบาลวัดละหาร	อ.บางบัวทอง	ตกรถจักรยานยนต์,ศีรษะ	21 ก.ค.55
11	2593	น.ส.สุนันทา โพธิ์ทอง	บ้านาญ เขต 1	อ.เมือง ฯ	ล้ม, ไหล่ซ้ายอักเสบ กล้ามเนื้อขยับไม่ได้	24 ก.ย.55
					ตกบันไดโรงเรียน, หัวเข่าแตก	6 ต.ค.55



## มุมมองบ้านนา และ ชมรมผู้สูงอายุ

สม จงดาว 086-787-5557

“สวัสดิ์ศรี” พี่ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน เป็นอย่างไรบ้าง หนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้หยิบหนังสือมาอ่านกันบ้างหรือยัง บางท่านอาจจะยังเพราะมีวุ่นวายแต่เดือนตุลาคม “น้องน้ำ” จะเขียนเขียนอีกหรือไม่เสียตายจั่ง “น้องน้ำ” ไม่ยกกะมา ถึงมาก็ไม่กลัวเพราะมีประสบการณ์แล้ว แถมยังได้เงินเยียวยาตั้งหมื่นสองหมื่นนะคุ้มอยู่แล้ว เพราะบ้านผมน้ำท่วมไม่ถึงคาง อีกเอาไข่ใหม่ละครับ

เมื่อวันที่ 12-17 ตุลาคม 2555 ผมและคนที่บ้านได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปชมรมผู้สูงอายุ พักศึกษาที่สิบสองปีนมา มณฑลยูนนาน มีสมาชิกร่วมเดินทางทั้งสิ้น 49 ท่าน นับรวมอายุแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 ปี ไม่นับรวมพนักงานขับรถกับเด็กติดรถ สนุกมาก ประทับใจมาก เพลิดเพลินมาก หายเหงาเลยครับ เดินทางด้วยรถยนต์ทั้งไปและกลับหลับแบบไม่รู้ตัวเมื่อเย็นสลบ สไลด์ฝันดี ฝันร้าย จนตกใจตื่นเมื่อถึงเมืองนนท์ตอนเกือบตีห้า โดยสวัสดิภาพ เข้ามีดของวันที่ 17 ตุลาคม 2555

ก่อนออกเดินทางได้ทานอาหารเช้าที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ของเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2555 เสร็จแล้วนั่งเรือยาวติดเครื่องข้ามแม่น้ำโขง ชั่วจิตใจเดียวพวกเราก็ได้ยินปรออยู่ที่ สปป.ลาว ด้านห้วยทราย แล้วแยกย้ายกันขึ้นรถตู้มุ่งหน้าไปด่านบ่อเตนเพื่อเข้าสู่จีน รถตู้วิ่งตามเส้นทาง A3R (ถนนเชื่อมไทย ลาว จีนและคุนหมิง) ถนนดีมากสร้างเสร็จได้ไม่นาน รถตู้คันที่หนึ่งไปก็ไหม้สภาพดีมาก แคมคนขับก็ยังไม่ เพราะน้องแกบอกว่าเพิ่งขับรถได้ยังไม่ถึงปี เล่นเอาลุงๆ ป๊าๆ หลับไม่ลง เส้นทางลาดชันไปตามไหล่เขาขึ้นเขา ลงเขา แล้วก็ขึ้นเขา ลงเขาไม่รู้จักจบจักสิ้น วิวสวยแคไหนก็ไม่มองแล้ว เอาแต่หลับตาทำสมาธิข่มจิตภาวนาอยู่ 2 เรื่อง พร้อมมือจับพนักเบาะแน่นยึดเหนี่ยวตัวไม่ให้ล้มเอนทางซ้าย ทางขวา **เรื่องที่ 1** ไม่รู้จะทำอย่างไรกับหนุ่มขับรถตู้ที่มีจิตจางจะขับรถให้ไปถึงเป็นคันที่ 1 คันแรกของทั้งฝูงรถตู้ ถ้าบอกก็กลัวว่าจะขับเร็วไปถึงก่อนเวลาที่คิดไว้เสียอีก **ส่วนเรื่องที่ 2** มีป๊าๆ หลายคนหอบหายใจอึดอัด ช่วยลดความวิงเวียน คลื่นเหียน จะเอาเงินเอาละชดงเกือบแบกไปก็ไม่ได้เตรียมมาเลย ยาแก้เมารถก็ไม่ได้กินเตรียมไว้ก่อนขึ้นรถ เพราะเขาบอกว่าทางดี ถนนดี รถดี (แต่เขาสิมออกไปว่า คนขับ...) ลุงๆ ป๊าๆ เลยตายใจไม่ได้เตรียมตัว พอรอดหยุดพักกลางทางทุกคนในรถดูกันเราอาการพอๆกันทั้งหมด ปรึกษาแก้เมารถกันใหญ่

ส่วนผมและคุณผู้หญิงรีบหาสัมภาระก็คืนไล่เพราะเกือบจะเอาเงินอยู่แล้ว หากต้องข้ามเขาสักลูกสองลูก พี่ๆ น้องๆ รอดันอื่นๆ ที่ตามมาทีหลังก็มีอาการไม่ต่างจากเราเช่นกัน เดินลงจากรถรีบหาที่พักแบบคอกพับคอกอ่อนกันหลายคนทีเดียว เมื่อพักพอทุเลาอาการวิงเวียนก็ขึ้นรถต่อ รถขับข้ามเขา ขึ้นเขา ลงเขาเหมือนเดิม แต่ทางโค้งน้อยกว่า ความสูงชันก็น้อยกว่าเลยทำให้อาการดีขึ้นเป็นลำดับ จนถึงด่านบ่อเตน เมืองหลวงน้ำทา และรับประทานอาหารกลางวันประเทศ สปป.ลาว แล้วก็ข้ามแดนเข้าจีน โดยเสียเวลาอยู่ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีนมาก ต้องมีการถ่ายรูปใหม่ค่อยเสียเป็นนานสองนาน ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติแบบจีน แล้วก็มีการตรวจของไทยอีก 2 คณะ ก็เลยคุยกันใหญ่ไปแรกก็เหมือนกัน ก็เลยได้เพื่อนร่วมเดินทางอีก 2 บัสรวม 100 คนได้

เมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของด่านจีนแล้วก็เปลี่ยนจากรถตู้ลาวเป็นรถบัสจีนตามโปรแกรมที่เตรียมไว้ เป็นรถรุ่นใหม่แอร์เย็น พร้อมมีคูปองที่สาวจีนบรรยายภาษาไทยถึงวิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปีนมาและเมืองเชียงรุ่ง สาวมัคคุเทศก์จีนหน้าตาสะสวย น่ารัก พูดภาษาไทยได้ชัดมากทีเดียว เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยไว้ได้มาก บรรยายได้สนุกสนานดี แต่น่าเสียดายที่คนนั่งข้างหลังฟังเสียงไม่ชัดเลยฟังได้ความผิดเดียวที่ว่า ถ้าเป็นผู้หญิงสาวสวยเรียกว่า “**อินนางตัวดี**” แต่ถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเค้าจะเรียกว่า “**อินนางตัวร้าย**” ส่วนผู้ชายเค้าเรียกว่าอะไรก็จำไม่ได้ ฉะนั้นเรื่องราวที่บรรยายจึงไม่สามารถนำมาเขียนลงได้ เต็มจะจืดเพี้ยนไปเสียเปล่าๆ ในที่สุดก็ถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปีนมา สิ่งที่น่าบอกได้ข้างทางตัวอักษรที่อยู่ตามป้ายร้านรวงสถานที่ต่างๆ มีทั้งภาษาจีนและภาษาไต รูปสัญลักษณ์ที่ประดับเมืองตามถนน ประติมากรรมรูปหล่อรูปปั้น ภาพวาดลวดลายแต่มีสัญลักษณ์วัฒนธรรมของชนชาติไตอาทิ สัญลักษณ์ตามความเชื่อของชนชาติและศาสนาพุทธที่นับถือ ได้แก่ นกยูงและช้างแบบสถาปัตยกรรมการตกแต่งชายคาหลังคาบ้านเรือนตลอดจนศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร ก็ไม่แตกต่างไปจากแบบสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่แถบจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ส่วนการแต่งกายก็ยังคงเอกลักษณ์ของชาวไต ได้แก่ การแต่งกายของหญิงไต่ยังคงนุ่งขึ้นเสื้อตัวสั้นแบบชาวเหนือของไทย หรือหญิงพม่าขึ้นที่นุ่งจะยาวกรอมเท้า คาดเข็มขัดเงิน สวมเสื้อกระบอกติดตัว แก้วพมและนิยมนุ่งปิ่น แต่ถ้าเป็นผู้หญิงสูงอายุ (เรียกว่า “**ผู้เต่า**”) จะสวมเสื้อสีน้ำเงินเข้มหรือสีน้ำตาลเข้ม และโพกผ้าขาวกันไว้ที่ศีรษะ ส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อคล้ายม่อฮ่อมและโพกศีรษะคล้ายพม่า

วัฒนธรรมประเพณีของชาวไตมีประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษาและสงกรานต์คล้ายทางภาคเหนือของไทย ส่วนการ

แสดงดนตรีที่ถือเป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ การรำวง เขาถือว่า สิบสองปันนาเป็นแหล่งกำเนิดของมยุราหรือนกยูง การเดินทางครั้งนี้ได้รับประทานอาหารของชาวไต 1 มื้อ มีไก่ย่าง ข้าวเหนียว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกมะเขือเทศ ต้มหน่อไม้เปรี้ยวกับหมูแครงเผ็ด เหมือนกับแกงเลี้ยงของไทย ลาบหมูรสชาติลาบหมูเหนือ ส่วนขนมหวานห่อด้วยใบตอง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวคล้ายขนมเทียน แต่ไม่มีไส้ มีรสชาติหวาน ชาวไตเรียก "ข้าวตั้ง"

สรุปการเดินทางครั้งนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารถบัสจีนจะไม่ค่อยดี ไม่สะอาด อาหารจีนเกือบทุกมื้อ โดยเฉพาะอาหารเช้า ห้องน้ำ โกดังพาไปแหล่งท่องเที่ยวน้อยไปหน่อย มั่วแต่พาไปร้านขายของ แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่เชียงใหม่สิบสองปันนา เราฐานะผู้ไปเยือนก็เลือกรับแต่ละสิ่งๆ และที่เหนือสิ่งอื่นใดคือ มิตรภาพของคณะผู้เดินทางที่มีความมุ่งมั่นตรงกัน

ที่จะไปท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อน สนุกร่วมกัน มิตรภาพไมตรีจิตต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้นเพียงเท่านี้ พวกเราก็มีความสุขแล้ว ขอขอบคุณกรรมการที่ทำหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย เป็นธุระหาข้าวหาน้ำ หาทินอน (ห้องพักโรงแรมตีมาก สะอาด สะดวก สบาย) ได้พักผ่อนเอาแรงเพื่อวันรุ่งขึ้นเดินทางเที่ยวต่อจนเสร็จสิ้น เดินทางกลับสู่อ้อมกอดของประเทศไทยโดยสวัสดิภาพหวังว่าทริปครั้งต่อไป เราคงได้พบกันอีกขอบคุณครับ

ของฝากห้วยเรื่อง จากมรดกที่ขอฝากไว้ขอท่านพุทธทาส มรดกที่ 1 ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้ ถ้าเราต้องการโดยบริสุทธิ์ใจ คือจะใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการทำตัวอย่างในการปฏิบัติให้ดูมีความสุขให้ดูจนผู้อื่นพากันทำตาม พบกันฉบับหน้า หลังการเลือกตั้ง 22 ธันวาคม 2555

สวัสดิ์ศรีครับ

**สวัสดิ์ศรีครับท่านสมาชิกทุกท่าน** วารสารฉบับนี้ผมมีเกร็ดความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพมาฝากท่านสมาชิก ดังนี้

1. กินน้ำมะนาววันสามารถแก้อาการเมาค้างได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** ไม่จริง แต่แก้อาการเมาค้างได้โดยการดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมและน้ำผึ้ง เพราะกล้วยจะทำให้กระเพาะของเราสงบลง ส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไป ในขณะที่ดื่มก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเรา ทำให้อาการเมาหายไป
2. เมื่อเป็นไข้ไม่ควรกินฝรั่ง **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง เพราะในฝรั่งมีแร่โพแทสเซียมสูง เมื่อเวลาเป็นไข้ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น การกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงจะส่งผลให้เกิดอาการชักได้
3. มันฝรั่งช่วยลดความดันโลหิตให้ต่ำลงได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง เพราะในมันฝรั่งมีสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ชื่อว่า คูควัวโมนัส มีสรรพคุณในการควบคุมความดันโลหิตให้ต่ำลงและมันยังรักษาโรคที่เกี่ยวกับที่เรียกว่า โรคนอนหลับ ได้อีกด้วย
4. ต้มมะร่อนก่อนนอนจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** ไม่จริง แต่การต้มมะร่อนก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้น เพราะมะร่อนจะส่งเสริมให้สมองหลั่งสาร
5. การเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** ไม่จริง แต่การเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยให้คนใช้ผ้าตัดลำไส้ใหญ่หายเร็วขึ้น เพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งหลังการผ่าตัดเป็นการบริหารให้ลำไส้กลับมาทำงานตามปกติได้เร็วขึ้น คนไข้จะไม่เกิดอาการลำไส้ยึด ซึ่งทำให้ปวดท้องและท้องอืดหลังจากที่ต้องหยุดทำงานไปพักหนึ่ง
6. การกินเนยก่อนนอนทำให้นอนหลับสนิทขึ้น **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง เพราะในเนยมี กรดอมิโน ที่ชื่อว่า ทริปโตเฟน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและสะกดให้หลับได้สนิทขึ้น



**สิทธิกรณ์**  
**ปริทรรศน์**  
นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352

7. กินส้มช่วยแก้อาการเซ็งได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง การรับประทานส้มโดยลอกเปลือกเองจะมีกลิ่นส้มที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและวิตาามินซีที่ร่างกายได้รับในจำนวนที่เพียงพอช่วยให้สมองหลังฮอร์โมนที่ทำให้คลายความเครียดลงได้ตีออกมาด้วย
8. การกินช็อคโกแลตช่วยแก้ไอได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง เพราะโกโก้ทำให้ช็อคโกแลตมีสารที่ชื่อว่า ซีโอไบโอมิน จะไปออกฤทธิ์ที่เส้นประสาทชื่อ เวกัสเนอร์ฟ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการไอทำให้สามารถหยุดอาการไอเรื้อรังอย่างได้ผล
9. การกินบิวช่วยเพิ่มกำลังได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง เพราะการที่คนเรามีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย เพราะกรดในเลือดสูงร่างกายไม่สามารถปรับสมดุลความเป็นด่างได้ทัน แต่บิวมีความเป็นด่าง 7.17.00 โมลาร์เทียบเท่ากับเลือดคนเรา จึงปรับบด่างดุลความเป็นด่างได้และยังมีโปรตีน เกิดเนื้อและสารอาหารจำเป็นอยู่มากอีกด้วย
10. การกินอาหารมื้อเช้าจะช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้ **จริงหรือ**  
**เฉลย** จริง เพราะเลือดตอนเช้าจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติ จึงมีโอกาสที่หลอดเลือดอุดตันมากขึ้น สารอาหารไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง สมองจึงค่อยๆ เสื่อม

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ศรีครับ



## ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

ชิวิน ยุ่นสมาน 081-171-2271

**สวัสดิ์ศรีรับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครนทร์ จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน** เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนทร์ จำกัด ของเราได้ปิดบัญชีลงเพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าตรวจเพื่อสรุปผลการดำเนินการของกรรมการชุดที่ 53 ว่ามีผลประกอบการได้กำไรหรือขาดทุน ผลกำไรนั้นได้มาจากการที่สหกรณ์ฯ ได้ให้สมาชิกของเราได้กู้เงินไปเพื่อซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีรายได้ที่มั่นคงเพื่อซื้อรถยนต์หรืออื่นๆ ที่สมาชิกมีจุดประสงค์ในการใช้เงินกู้ เมื่อสิ้นปีก็จะได้รับเงินเฉลี่ยคืน ส่วนหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลเป็นค่าตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้สหกรณ์ของเราก็กู้ยืมเงินให้กับสหกรณ์อื่นๆ กู้ยืมไปบริหารงาน เป็นการช่วยเหลือกันในระบบสหกรณ์ฯ ในปีนี้สหกรณ์ฯ ของเราได้กำไรทั้งหมด 143 ล้านบาทเศษ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย กำไรที่ได้มานั้นไม่ได้ตกอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ของพวกเราทุกคน อีกส่วนหนึ่งนั้นแทนที่จะนำมาบริหารองค์กรของเรากลับต้องนำไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่มาจากทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) 496 ล้านบาท เสียหายที่เราต้องนำผลกำไรที่เกิดจากพวกเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนทร์ จำกัด ไปชำระดอกเบี้ยให้กับแหล่งเงินกู้ในเรื่องเหล่านี้ เท่านั้นยังไม่พอมือตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดนครนทร์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ยังสั่งให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก อนิจจา! อนิจจัง! นี่หรือคือชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนทร์ จำกัด บางคนเมื่อพบหน้ากันก็ถามว่าปีนี้จะได้ปันผลเท่าไร เฉลี่ยคืนกี่บาท เรายังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ต้องให้ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ตรวจให้เรียบร้อยก่อนนั้นแหละ คือ คำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องแล้วครับ แต่ท่านก็อาจจะต้องทำใจกันไว้บ้างก็แล้วกัน สมาชิกบางท่านก็ได้สะกิดมาแรงๆ ว่าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนี้พวกเราได้รับ

ละหนึ่งครั้งเท่านั้น มีความสำคัญกับพวกเรานะ ทุกปีจะมีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้ในปัจจัย 4 คือ นำไปมัดจำรถใหม่ มัดจำบ้าน ซื้อเครื่องครัว นำไปรักษาตัวหรือผ่าตัดตาม ที่แพทย์เจ้าของไข้นัดไว้ แล้วถ้าไม่ได้ตามที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ จะทำอย่างไร เรื่องนี้ก็ขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันจะทำให้ดีที่สุด ส่วนการติดตามหนี้สินตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 สรุปได้ดังนี้

1. เดือนกันยายน 2555 ติดตามหนี้ได้ เป็นเงินจำนวน 1,856,033.50 บาท
2. รวมติดตามหนี้ได้ทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 25,566,825.25 บาท  
ถูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่องจำนวน 59 ราย เป็นเงินจำนวน 257,459.50 บาท  
ถูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่จำนวน 70 ราย เป็นเงินจำนวน 1,598,574.00 บาท

**จะเห็นว่าขณะนี้สหกรณ์ฯ มีรายจ่ายมากที่สุดเท่าที่ก่อตั้งสหกรณ์ฯ มา** ดังนั้นคณะกรรมการชุดปัจจุบัน (53) จึงต้องลดรายจ่ายลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกในปีนี้จะใช้โรงเรียนปากเกร็ดเป็นสถานที่ประชุมในการรับรองบุคคล ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากพอสมควร และเป็นการให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ออมทรัพย์ครูนครนทร์ จำกัด นั้นได้มีส่วนในการบริหารงานด้วย ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เราต้องไปใช้โรงแรมหรูๆ หรืออาคารสถานที่เสียเงินแพงๆ โรงเรียนมัธยมปากเกร็ดก็สามารถรับรองบุคคลได้เหมือนกันทุกประการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555







# ข่าว จาก สมาคมฯ ปณิกฯ

วิจัย ทับคล้าย 089-897-6843

สณ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอ. 042-814-493-4, 085-6427165

สส.ชสอ. 081-526-1140, 081-907-2641

**สวัสดีครับ** ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน สมาคมฯ ปณิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (สณ.นบ.), สมาคมฯ ปณิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (สสอ.) และสมาคมฯ ปณิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีข่าวที่แจ้งความเคลื่อนไหวให้ทราบดังนี้

## 1. รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตแจ้งประจำเดือนตุลาคม 2555

ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	ว/ด/ป ที่เสียชีวิต	สาเหตุ	สมาคมฯ	เงิน สงเคราะห์
5120	นายศิริวัฒน์ อัจจงค์	ร.ร.นวมินทร์ฯ หอวังนนทบุรี สมาชิก 30 ปี 8 เดือน	16 ก.ย. 55	มะเร็งปอด	สงเคราะห์ฯ	30,000.-
					40-50 ปีสหกรณ์ฯ	150,000.-
12030	นางรชชา เคียมทองคำ	ร.ร.นครนนท์วิทยา 2 สมาชิก 11 ปี 8 เดือน	5 ก.ย. 55	มะเร็งลำไส้	สงเคราะห์ฯ	20,000.-
					40-50 ปีสหกรณ์ฯ	150,000.-
					สณ.นบ.	285,046.-
8525	นางนัทธภรณ์ บัวเยี่ยม	บ้านกาญจนาฯ เขต 1 สมาชิก 21 ปี 1 เดือน	19 ก.ย. 55	มะเร็งเต้านม	สงเคราะห์ฯ	30,000.-
					40-50 ปี สหกรณ์ฯ	150,000.-
					สณ.นบ.	285,076.-
					สสอ.	613,006.-
					สส.ชสอ.	628,766.-

2. สมาคมฯ ปณิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (สสอ.) และสมาคมฯ ปณิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

- 2.1 เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2555 ค่าสมัคร และค่าบำรุงรายปี จำนวน 4,040 บาท
- 2.2 เรียนสมาชิกของ (สส.ชสอ.) ทุกท่าน ทางสมาคมฯ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2555 เพิ่ม 1,000 บาท ให้ไปชำระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องสมาคมฯ ปณิกฯ หรือสามารถชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (โดยเลือกรหัส 015 ชำระค่าสมาชิกรวม) (สส.ชสอ.) สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ทุกสาขา) เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
- 2.3 สมาคมฯ ปณิกฯ (สสอ.) และ (สส.ชสอ.) มีกำหนดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของปี 2556 ในอัตราปีละ 4,000 บาท โดยเริ่มชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556

**สวัสดีครับ**



# ข่าว ประชาสัมพันธ์

02-9698201-2, 02-5254270



## การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

### สหกรณ์ ชุดที่ 54

### วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555

### เวลา 07.00-12.00 น.

**สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี** ประกอบด้วย

**เขตเลือกตั้งที่ 1** ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งหมด และอำเภอบางกรวยทั้งหมด รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่รับบำนาญในหน่วยงานที่ตั้งในอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวย ได้แก่

- สมาชิกสังกัดอำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, เทศบาลนครนนทบุรีทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, กองการศึกษาอบจ.นนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล, สหกรณ์ออมทรัพย์นครพนธ์ จำกัด, สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรี และสนง.การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี

- สมาชิกสังกัดอำเภอบางกรวย ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, เทศบาลสังกัดอำเภอบางกรวยทั้งหมด และโรงเรียนเอกชนทั้งหมด

- สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ประกอบด้วย บำนาญเขต 1, บำนาญสพม.3, บำนาญเทศบาลนครนนทบุรีทั้งหมด, บำนาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

**เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดทั้งหมด รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่รับบำนาญในหน่วยงานที่ตั้งในอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย ได้แก่

- สมาชิกสังกัดอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, เทศบาลนครปากเกร็ดทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, องค์การบริหารส่วนตำบล และสนง.สทศ.จังหวัดนนทบุรี

- สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ประกอบด้วย บำนาญ เขต 2, บำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

**สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี** ประกอบด้วย

**เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อยทั้งหมด ได้แก่

- สมาชิกสังกัดอำเภอบางใหญ่ ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, องค์การบริหารส่วนตำบล, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

- สมาชิกสังกัดอำเภอบางบัวทอง ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, เทศบาลเมืองบางบัวทอง, องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี

- สมาชิกสังกัดอำเภอไทรน้อย ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนธ์ จำกัด ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(มีอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบริการ)

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด ชุดที่ ๕๔ ดังนี้  
**เขตเลือกตั้งที่ ๑** มีสมัครทั้งสิ้น ๑๑ คน ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน  
**เขตเลือกตั้งที่ ๒** มีสมัครทั้งสิ้น ๗ คน มีคุณสมบัติครบ ๖ คน ขาดคุณสมบัติ ๑ คน คือ นายสมปอง เพ็ญธัญกิจ

**รายชื่อผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ ๑**



**เบอร์ ๑**  
ปัญญา เนื่องฤทธิ



**เบอร์ ๒**  
สงบ สอนสิน



**เบอร์ ๓**  
ภิรมย์ ชุ่มชาติ



**เบอร์ ๔**  
จรัส ตันติพิบูลย์



**เบอร์ ๕**  
พงษ์ศักดิ์ คงแยม



**เบอร์ ๖**  
วิจิตร คำมัญญ



**เบอร์ ๗**  
เสรี เรืองอ่อน



**เบอร์ ๘**  
ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว



**เบอร์ ๙**  
สืบเอกกิตติภักดิ์ พัทมินทร์



**เบอร์ ๑๐**  
อภิวัฒน์ จอนแจ้ง



**เบอร์ ๑๑**  
ฉันทิชย์ ศรีทอง

**รายชื่อผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ ๒**



**เบอร์ ๑**  
วิทยา ถาวรกันต์



**เบอร์ ๒**  
วิมล บรรณะทอง



**เบอร์ ๓**  
วรรณสูตร พันธุระเกียรติ



**เบอร์ ๔**  
วิวัฒน์ กองแกน



**เบอร์ ๕**  
ศักดิ์มนู บางนารถ



**เบอร์ ๖**  
วิโรจน์ นคร



สมปอง เพ็ญธัญกิจ  
(ขาดคุณสมบัติ)

# กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-969-8201-2 , 02-5254270-2



กรรมการสหกรณ์ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกอย่างเป็นกันเอง



สหกรณ์ฯ  
โดยมานัส บรรจงใหม่  
มอบเงินช่วยเหลือ  
นางวนิดา หนูอนุรักษ์  
ที่บ้านพักประสบภคชะภัย

สหกรณ์ฯติดป้าย  
ประกาศขายที่ดิน  
เขตอำเภอไทรน้อย  
ใกล้วัดยอดพระพิมล



บัณฑิตย์ กองกุล เป็นประธานเปิดโครงการ  
ออมทรัพย์รับดอกเบ็ญสูง 5 พฤศจิกายน 2555



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุนหมื่นบุรี จำกัด  
ชุดที่ 53 ปี 2555

เจ้าของ สหกรณ์ออมทรัพย์คุนหมื่นบุรี จำกัด

ที่ปรึกษา นายบัณฑิตย์ กองกุล

บรรณาธิการ นายคณตรี จิตตะวิกุล

กองบรรณาธิการ นายณัฐคม แสงเขียวงาม  
นายเกษม ทองคองอ่อน  
นายสม จงถาวร  
นายชิน บุ่มสมมาน  
นายวันชัย ศรีเพ็ง  
นายวิชัย ทับคล้าย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

**ตีพิมพ์**  
สหกรณ์ชุมชน

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับทุกแห่งสิ้น

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุนหมื่นบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนวิเชียร ต.บางเกาะน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com